

**Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2**  
**Ban Điều phối dự án Trung ương**



**Thông báo tuyển chọn tư vấn cá nhân – đăng lần 3**

Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam được tiếp nhận một khoản tín dụng của Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) (số hiệu Cr. 5596-VN) để thực hiện khoản vay bổ sung cho dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2 (7/2015 – 6/2018).

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Ban Điều phối DATW có nhu cầu tuyển dụng một số vị trí tư vấn cá nhân làm việc dài hạn tại Ban Điều phối dự án Trung ương. Cụ thể:

- **1 Tư vấn Giám sát và Đánh giá:** Làm việc dài hạn (dự kiến 24 tháng)

Yêu cầu: Bằng cử nhân kinh tế hoặc tương đương với 15 năm kinh nghiệm, hoặc bằng cao học với trên 8 năm kinh nghiệm, trong đó tối thiểu 3 năm làm việc cho các dự án ODA; Kinh nghiệm làm việc với Ngân hàng Thế giới hoặc các nhà tài trợ khác về Hệ thống Giám sát và Đánh giá, Hệ thống thông tin quản lý; Có khả năng làm việc tốt bằng tiếng Anh.

- **1 Trợ lý dự án kiêm phiên dịch:** Làm việc dài hạn (dự kiến 24 tháng)

Yêu cầu: Bằng cử nhân về ngoại ngữ (tiếng Anh) hoặc bằng cấp tương đương với trên 3 năm kinh nghiệm làm việc và không ít hơn 1 năm làm trợ lý hoặc phiên dịch. Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc cho các dự án ODA.

Vị trí Tư vấn Giám sát và Đánh giá có thể đàm phán về hình thức làm việc chuyên trách (full-time) hoặc bán thời gian (part-time) cho dự án sau khi vượt qua bước đánh giá chung nhưng thời gian part-time tối thiểu phải là 10 ngày làm việc/tháng.

Các ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí về tính hợp lệ theo quy định tuyển dụng tư vấn cá nhân của Ngân hàng Thế giới (Hướng dẫn: Tuyển chọn và Thuê tư vấn trong các khoản vay của IBRD và Tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các Bên vay vốn Ngân hàng Thế giới, tháng 1/2011, sửa đổi tháng 7/2014)

Ban Điều phối DATW mời các cá nhân có đủ năng lực theo yêu cầu tối thiểu nêu trên tham gia dự tuyển. Hồ sơ bao gồm:

1. Đơn xin dự tuyển
2. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu lý lịch khoa học của tư vấn)
3. Bản photo các bằng cấp có liên quan.

Hồ sơ phải gửi đến trước **15h ngày 30 tháng 6 năm 2016** (trong giờ hành chính) theo địa chỉ dưới đây:

Ban Điều phối dự án Trung ương  
Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2  
Tầng 12, Tòa nhà HAREC, số 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội  
Điện thoại: (04) 37.727.628